



ฉบับที่ 06/2563

เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 1 ปี 2563

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 1 ปี 2563 หดตัวมากขึ้นจากไตรมาสก่อน โดยการระบาดของไวรัสโควิด-19 เริ่มส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในหลายสาขา โดยเฉพาะการอุปโภคบริโภคที่หดตัวเป็นไตรมาสแรกในรอบ 3 ปี จากการใช้จ่ายหมวดบริการที่หดตัวสูง ประกอบกับการบริโภคสินค้าคงทนที่หดตัวต่อเนื่อง ตามกำลังซื้อที่ยังอ่อนแอ ด้านผลผลิตเกษตรหดตัวจากผลของภัยแล้ง การใช้จ่ายภาครัฐหดตัวต่อเนื่องตามรายจ่ายลงทุน จากความล่าช้าของ พ.ร.บ. งบประมาณปี 2563 การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชนหดตัวต่อเนื่อง ตามการผลิตเพื่อการส่งออกและภาวะอสังหาริมทรัพย์ที่ซบเซา

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปทรงตัวใกล้เคียงไตรมาสก่อน โดยราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศเพิ่มขึ้นตามราคาตลาดโลกในช่วงต้นไตรมาส จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ก่อนปรับลดลงต่อเนื่องในช่วงหลังจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้ความต้องการใช้น้ำมันลดลงทั่วโลก ด้านอัตราการว่างงานอยู่ในระดับใกล้เคียงไตรมาสก่อน แต่ผู้มีงานทำทรงตัวในระดับต่ำทั้งในภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรม สำหรับภาคการเงิน (ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563) ยอดเงินฝากและสินเชื่อคงค้างชะลอลงจากไตรมาสก่อน โดยเงินฝากคงค้างชะลอตัวจากเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์ที่ทยอยครบกำหนด และการเบิกใช้เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงินเฉพาะกิจของส่วนราชการ ขณะที่สินเชื่อคงค้างชะลอตัวจากสินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นสำคัญ

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน หดตัวเป็นไตรมาสแรก จากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่กระทบการใช้จ่ายในทุกกลุ่มสินค้า โดยเฉพาะการใช้จ่ายหมวดบริการ เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงการเดินทาง ประกอบกับการบริโภคสินค้าคงทนที่หดตัวต่อเนื่อง ตามกำลังซื้อที่ยังอ่อนแอ ขณะที่การบริโภคสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันหมวดอาหารยังขยายตัวได้ สำหรับภาคบริการด้านการท่องเที่ยว หดตัวตามจำนวนผู้เยี่ยมเยือนที่ลดลง ส่งผลให้รายได้ภาคบริการสาขาโรงแรมและภัตตาคารหดตัว สอดคล้องกับอัตราการเข้าพักแรมที่ลดลงมาก

รายได้เกษตรกร หดตัวมากขึ้น จากผลกระทบของภัยแล้งที่ทำให้ผลผลิตสำคัญลดลง โดยเฉพาะอ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง และยางพารา ด้านราคาสินค้าเกษตรขยายตัว ตามราคาข้าวเปลือกเหนียวและอ้อยโรงงานที่ผลผลิตลดลง รวมทั้งราคาปศุสัตว์ที่ขยายตัว ตามความต้องการบริโภค อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าเกษตรที่ขยายตัวยังไม่สามารถชดเชยผลผลิตที่ลดลงมากจากภาวะภัยแล้งได้

การใช้จ่ายภาครัฐ หดตัวมากขึ้น จากรายจ่ายลงทุนที่เบิกจ่ายลดลงในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน และกรมทางหลวงเป็นสำคัญ เนื่องจากความล่าช้าของ พ.ร.บ. งบประมาณปี 2563 ขณะที่รายจ่ายประจำขยายตัวชะลอลง โดยขยายตัวในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

การผลิตภาคอุตสาหกรรม หดตัวมากขึ้น ตามการหดตัวในทุกอุตสาหกรรมหลัก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมน้ำตาล และอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรอื่นที่ปริมาณวัตถุดิบลดลงจากผลของภัยแล้ง การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์หดตัวตามเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า และการขาดแคลนวัตถุดิบจากจีนในช่วงที่จีนมีการปิดเมืองเพื่อจำกัดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

การลงทุนภาคเอกชน หดตัวต่อเนื่อง ทั้งการลงทุนก่อสร้างตามภาวะอสังหาริมทรัพย์ที่ซบเซา และการลงทุนเครื่องจักรอุปกรณ์ตามการผลิตเพื่อการส่งออกที่หดตัว ส่งผลให้การนำเข้าสินค้าทุนลดลง โดยเฉพาะหมวดอุปกรณ์โทรคมนาคม และเครื่องจักรอื่น ๆ

มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร กลับมาขยายตัว ตามการนำเข้าเป็นสำคัญ จากการนำเข้ามันสำปะหลัง (มันเส้นและหัวมันสด) จากทั้ง สปป. ลาว และกัมพูชา ตามความต้องการใช้ในประเทศที่ยังมีต่อเนื่อง และทดแทนผลผลิตในประเทศที่ปรับลดลงจากปัญหาภัยแล้ง รวมถึงโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์จากจีนที่ขยายตัว ตามคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น จากความต้องการสต็อกสินค้าเพื่อรองรับการเปิดตัวสินค้ารุ่นใหม่ ขณะที่การส่งออกยังหดตัวในหมวดผลไม้ไปเวียดนาม จากคำสั่งซื้อที่ลดลง และปัญหาการขนส่งจากมาตรการจำกัดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.86 ทรงตัวใกล้เคียงไตรมาสก่อน โดยราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศเพิ่มขึ้นตามราคาตลาดโลกในช่วงต้นไตรมาส จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ก่อนปรับลดลงต่อเนื่องในช่วงหลังจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้ความต้องการใช้น้ำมันลดลงทั่วโลก ด้านอัตราการว่างงานอยู่ในระดับใกล้เคียงไตรมาสก่อน แต่ผู้มีงานทำทรงตัวในระดับต่ำทั้งในภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรม

ภาคการเงิน (ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563) เงินฝากและสินเชื่อคงค้างชะลอลงจากไตรมาสก่อน โดยเงินฝากชะลอตัวทั้งธนาคารพาณิชย์จากการทยอยครบกำหนดเงินฝากประจำ ผู้ฝากเงินบางส่วนอาจมีการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นเพื่อแสวงหาผลตอบแทนสูงขึ้น (search for yields) และสถาบันการเงินเฉพาะกิจจากการเบิกใช้เงินฝากออมทรัพย์ของส่วนราชการเป็นสำคัญ ด้านสินเชื่อคงค้างชะลอตัวจากสินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นสำคัญ เนื่องจากสถาบันการเงินระมัดระวังการพิจารณาสินเชื่อมากขึ้น

ธนาคารแห่งประเทศไทย

5 พฤษภาคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์: 0 4391 3534

E-mail: Sunatthc@bot.or.th